

สาร  
พลตรี รักรบุญ มนต์สัตตา  
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่มาถึงนี้ ผมขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๒ และรุ่นที่ ๕๓ ที่มีความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ได้เลื่อนชั้นการศึกษา เป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๒ ตามลำดับ สำหรับนักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่นที่ ๕๔ ที่ประสบความสำเร็จ ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้นั้น ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านด้วยความจริงใจที่บุตรหลานของท่าน ได้ก้าวเข้าสู่รั้วจักรดาว สถาบันอันทรงเกียรติ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๕๔ ทุกคน จงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาหลักแห่งหนึ่งของกองทัพ เป็นสถาบันแรกที่เปลี่ยนบุตรหลานของท่านจากสภาพพลเรือนให้เป็นนักเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหารมุ่งผลิตและพัฒนาให้นักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการฝึกอบรมวิชาการทหาร-ตำรวจ และการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือมีความเป็นทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีพละนาภัยดีและมีสติปัญญาดี และบุคลากรเหล่านี้จะได้รับการหล่อหลอมเพิ่มขึ้นอีก จากโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผมสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีและเสมอภาคเสมือนเป็นบุตรหลานของตนเอง ด้วยการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเอาใจใส่ ให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเตรียมทหารทุ่มเทสรรพกำลังทั้งกายและใจ ร่วมมือกันดูแลและพัฒนานักเรียนด้วย การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ให้บุตรหลานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร นั่นคือ การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นนายทหาร นายตำรวจที่ดีในอนาคต

ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดวงพระวิญญาณแห่งองค์สมเด็จพระปรมหาราช พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านผู้ปกครอง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขออวยพรให้นักเรียนเตรียมทหารทุกคน ประสบความสำเร็จ ในการศึกษาตามกำหนดและได้เข้ารับการศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่นักเรียนเตรียมทหารทุกคนปรารถนา

พลตรี 

( รักรบุญ มนต์สัตตา )

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร